



ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาและรูปแบบการจัดการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563
สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 8) และประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 18) ลงวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานภายใน นั้น

เนื่องด้วยในสถานการณ์ปัจจุบัน มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 จำนวนมากและยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดได้ คณะพยาบาลศาสตร์ จึงพิจารณาปรับแผนการศึกษาและรูปแบบการจัดการศึกษา รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ประจำปีภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 ของนิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 2 ดังนี้

1. เนื่องด้วยแหล่งฝึกภาคปฏิบัติของรายวิชา พรภ207 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน งดรับนิสิตชั้นฝึกภาคปฏิบัติ จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดสามารถควบคุมได้ คณะพยาบาลศาสตร์ จึงงดการฝึกภาคปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้
สำหรับนิสิตที่ฝึกกลุ่ม 1 ปรับรูปแบบการฝึกภาคปฏิบัติเป็นแบบออนไลน์
สำหรับนิสิตที่ฝึกกลุ่ม 2 เลื่อนช่วงระยะเวลาการฝึกภาคปฏิบัติออกไป
โดยหัวหน้ารายวิชาจะแจ้งรายละเอียดให้นิสิตทราบอีกครั้ง
ทั้งนี้ หากแหล่งฝึกภาคปฏิบัติอนุญาตให้นำนิสิตชั้นฝึกภาคปฏิบัติได้ จะให้นิสิตกลับเข้ามาพักตัว จำนวน 14 วัน และปฏิบัติตามหลัก New Normal เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนฝึกภาคปฏิบัติต่อไป
2. การฝึกปฏิบัติทดลองของรายวิชา พรภ206 การสร้างเสริมสุขภาพ : เลื่อนกิจกรรมลงพื้นที่ชุมชนและกิจกรรมพบกลุ่มออกไป โดยหัวหน้ารายวิชาจะแจ้งรายละเอียดให้นิสิตทราบอีกครั้ง
3. ปรับรูปแบบการทดสอบเป็นแบบออนไลน์ (เฉพาะรายวิชาที่จัดสอนโดยคณะพยาบาลศาสตร์) โดยมีรายละเอียดการสอบตามที่รายวิชากำหนด (ให้นิสิตติดตามประกาศรายละเอียดการสอบของแต่ละรายวิชา)
4. รายวิชา จช225 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสำหรับพยาบาล และ ภส203 เกสัชวิทยาสำหรับพยาบาล ปรับรูปแบบการเรียนการสอนและการสอบเป็นแบบออนไลน์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย (หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้นิสิตทราบภายหลัง)
5. การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ปรับรูปแบบการจับเป็นแบบออนไลน์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
การปฐมนิเทศแหล่งฝึก วันพุธที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-16.00 น.
วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-16.00 น.
(จะแจ้งรายละเอียดการปฐมนิเทศแหล่งฝึกให้นิสิตทราบอีกครั้ง)
การสอบประเมินสมรรถนะ วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.00-16.00 น.
การมัจฉนิเทศ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 (จะแจ้งกำหนดการให้นิสิตทราบอีกครั้ง)
6. สำหรับนิสิตที่ประสงค์กลับบ้าน ต้องดำเนินการเขียนใบคำร้องตามแบบฟอร์มแล้วส่งที่รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและวิเทศสัมพันธ์เพื่อรวบรวมส่งให้ส่วนกิจการหอพักนิสิตต่อไป โดยให้นิสิตดำเนินการก่อนกลับบ้านล่วงหน้า 1 วัน แล้วหากนิสิตมีความประสงค์เดินทางกลับหอพักอีกครั้งภายหลังจากเดินทางกลับบ้าน ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของส่วนกิจการหอพักนิสิต ประกาศของคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาภาคปฏิบัติ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมเป็นอย่างอื่น

ประกาศ ณ วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2564

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา วิสุทธิพานิช)

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ